

## Renanthera - Huyết Nhung

Năm 2014, những cây lan đỏ thắm của gian hàng Kawamoto Orchids trong ngày hội hoa lan tại thương xá Westminster đã lôi cuốn biết bao nhiêu khách yêu lan. Giá bán tăng lên vùn vụt từ \$40 lên \$60 và vọt lên tới \$80 làm cho Kawamoto bán hết hàng vào chiều thứ Bảy.

Hôm đó, tôi là một trong những khách hàng đầu tiên nên đã mua được 3 cây với giá đặc biệt \$100. Sở dĩ tôi mua tới 3 cây là để tặng chị bạn thân một cây, còn 2 cây dự phòng chết cây nọ còn cây kia.



Vài người hỏi đó có phải là lan Huyết Nhung của VN hay không? Thưa rằng không phải, đây là cây *Renanthera Kalsom* 'Red Dragon', lai giống giữa cây *Renanthera philippinensis* và *Renanthera storiei* của Phi Luật Tân. Cây này hoa to hơn và cao tới 1.5-2 thước, còn cây *Renanthera coccinea* của VN hoa nhỏ và thưa hơn nhưng lại cao tới 4-5 thước. Đó là ở vùng nhiệt đới chứ còn ở Hoa Kỳ nếu trồng trong nhà kính chỉ cao khoảng 1-2 thước hay hơn một chút.



*Renanthera philippinensis*



*Renanthera storiei*



*Renanthera Kalsom* 'Red Dragon'



*Renanthera coccinea*

Buồn thay một cây *Renanthera Kalsom* của tôi chết ngay trong mùa Đông năm đầu, cây thứ 2 ngất ngoài sống tới giữa mùa Đông năm sau. Còn cây của chị bạn thân, nhờ mang vào trong nhà để ở cửa sổ, tuy không phát triển nhưng vẫn tươi tốt.

Năm sau chị bạn lại tặng tôi cây *Renanthera coccinea* mua được của gian hàng Thái Lan nào đó và tôi cũng mua thêm được một cây *Ren. storiei*. Rút kinh nghiệm, khi mùa Đông tới tôi mang cả 2 cây này vào trong nhà và mùa Xuân năm tới cây *Ren. coccinea* ra hoa vào tháng 2, còn cây *Ren. storiei* mãi tới cuối tháng 3 mới chịu nở hoa.



Nhưng cả 2 cây này dù được mang vào trong nhà cho qua mùa Đông cũng sống lay lắt được một hai năm nữa. Tìm hiểu nguyên nhân mới biết rằng những cây *Renanthera* kể trên đều đòi hỏi ánh nắng ngoài trời không che lưới (fullsun), ẩm độ tối thiểu 60-70% và nhiệt độ không được thấp hơn 50°F.

Nói tóm lại, một số cây lan mọc ở các vùng Đông nam Á Châu không chịu được nhiệt độ quá lạnh, ẩm độ quá thấp 10-20% như: *Aerides*, *Rhynchostylis*, *Renanthera* v.v... nên khó lòng sống được ở California nếu không có nhà kính.

### Phương Lan